

TSI - ถ้าไม่พื้นฐาน ต้องอ่านกราฟได้

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... วันนี้ เอาใจสายเทคนิคเพียวๆ กันสักวัน เพราะหลายวันที่ผ่านมา เหนือเมฆ

เอาหุ้นพื้นฐานดี ไม่ว่าราคาเล็กราคาใหญ่ มาว่ากันไปจนพอสมควรแล้ว แฟนคลับก็อยากจะถามหาหุ้นเล็ก หรือหุ้นที่น่าจะวิ่งขึ้นแรงๆ หรือยาวๆ ได้... แบบไม่มีเหตุผลอะไรทำนองนั้น ทั้งๆ ที่พื้นฐานก็ไม่แน่ว่าจะดี หรือไม่ดียังไง แต่การแก๊งๆ ไร ต้องอาศัยปัจจัยทางเทคนิคเป็นหลัก ทางหนีทีไล่ ยังไงก็ต้องเคร่งครัดนะครับ ส่วนเรื่องของวิชาเรียนใน UIA. ทางด้านปัจจัยพื้นฐานนั้น มีวิชาอะไรบ้างที่ต้องเรียนหรือต้องรู้ เอาไว้พรั่งนี้ มาว่ากันครับ เข้มข้นไม่แพ้ปัจจัยทางเทคนิค... อาจารย์หรือวิทยากรแต่ละท่าน ก็ระดับหัวกะทิเลยเชียวนะครับ ไหนๆ ก็มาด้านงานวิชาการแล้ว แรงความน่าจะเป็นให้เสียหน่อยครับ เพราะเหนือเมฆเห็นหลังๆ เขาชอบจะทำ facebook Live กัน เหนือเมฆก็เลยจะลองเอามาทำดูบ้าง ซึ่งกำลังลงระบบอยู่ เพราะต้องเน้นในสไตล์แบบเหนือเมฆ แตกต่างจากที่เรา เคยทำกันมา และเวลาออก Live น่าจะต้องได้เห็นอะไรที่เป็นของจริงๆ อาจจะทำก่อนตลาดเปิดสัก 15 นาที แล้วลากเข้าช่วงตลาดเปิดแล้ว อีกสัก 15 นาที รวมเป็น 30 นาที หรือจะเอาแค่ก่อนตลาดเปิดก็พอ แต่ทั้ง 2 อย่าง ก็จะเป็นช่วง ก่อนตลาดเปิดช่วงบ่ายเท่านั้นละครับ ซึ่งช่วงเช้าเรามีทางที่วิเคราะห์ทำอยู่แล้ว... จะหันกลับมาว่ากันถึงเรื่องตลาด ก็ต้องกล่าวว่า ถ้าจะให้ดี ก็ตามกันที่ช่อง Money Channel ได้ทุกวัน พุธ และ ศุกร์ นะครับ เวลา 9.30-9.40 โดยประมาณ มีหุ้นให้เก็บลงทุนในแต่ละวันด้วยนะครับ มีกราฟสวยๆ ให้เห็นสัญญาณอย่างชัดเจน... (ใครเป็นแฟนคลับ ก็อย่าลืมชมนะ)

ดูตามเกม... จะว่าไป ก็ขึ้นมาพอสมควรแล้วนะเนี่ย แต่ด้วยรูปแบบสัญญาณทางเทคนิค

ชวนให้น่าแก๊งๆ ไร หรือเล่นรอบใหม่เสียจริงๆ ... แต่ก็อย่าลืมครับ ราคาไหนที่ต้องหนี ราคาไหนที่ต้องขาย

แนวรับ : ... 0.80-0.78 ยังน่าสนใจ 0.81-0.82 ไม่แพง ห้ามหลุด 0.75

เป้าหมาย : ... 0.94 และ 1.08 ถ้าจะมองรอบยาวหน่อย ก็ 1.20 ยังน่าลุ้นได้

Price Chart...(TSI)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TSI... เอาโครงสร้างการแก๊งตัวก่อน จะเห็นเป็นภาพของ อังสามเหลี่ยม ซึ่งราคาได้ Break แรวด้านของกรอบสามเหลี่ยมมาแล้ว การขึ้นแรงๆ ยังน่าจะมีความเป็นไปได้ ส่วนเป้าหมาย ลองฝึกดูครับ จะได้เท่าไร... แต่เป้าที่เหนือเมฆให้ไว้ช่วงต้นนั้น จะมาจาก การนับคลื่น การขึ้นตามภาพที่เห็นนี้ คือการขึ้นในคลื่น 5 มีเป้าหมาย ที่ 0.94 หรือ 1.08 ได้ หรือถ้าจะเอาเป้าหมายของ MA ที่เป็น Bullish Pattern นั้น จะได้ที่ระดับ 1.20 ... เรียกว่า รอบนี้ จะถือกันแบบขึ้นแรง หรือ ค่อยๆ ขึ้น ก็น่าลุ้นได้ทุกระดับครับ ... แต่โอกาสจะไปสูงกว่าที่กล่าวมา มีไหม ตอบว่า ก็มีนะครับ ถ้าหากเข้าไปมองที่โครงสร้างใหญ่ๆ (ลองเข้าไปกดกราฟดูนะ)